



สวัสดีปีใหม่ 2557 แต่สมาชิกจุลสารชมรมฯ ทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้สมาชิกจุลสารฯทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ จุลสารฉบับนี้มีเรื่องเกี่ยวกับประชุมวิชาการหลายเรื่องตามลำดับดังนี้

วันที่ 20-23 ต.ค 2556 มีการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียนานาชาติ ครั้งที่ 13 จัดที่ อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีการมอบรางวัล Sultan Bin Khalifa International Thalassaemia Award ซึ่งประเทศไทย ได้รับเกียรติอย่างสูง จากการได้รับรางวัลในงานนี้ถึง 2 รางวัลได้แก่ ศ.นพ. ประเวศ วะสี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ที่มีความสำคัญต่อวงการธาลัสซีเมีย และ ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช ได้รับรางวัล ศูนย์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

วันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 มีการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2556 จัดโดยโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย. 2556 มีการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ ห้องประชุมเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสามารถติดตามอ่านรายละเอียดจากเนื้อหาภายในเล่ม

คอลัมน์ประจำที่น่าสนใจในฉบับนี้ประกอบด้วย เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 18 ความลับของเม็ดเลือดแดง คุยกับหมออรุณี คำถามคำตอบและเล่าเรื่องจากเพื่อนสมาชิก ทางบรรณาธิการยินดีเป็นสื่อกลางแจ้งข่าวสารให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้รับทราบ จึงอยากให้เพื่อนสมาชิกฯ เขียนเรื่องมาเล่าสู่กันฟังมากๆ หรือแจ้งข่าวสารได้ที่ Email: kittitcr@gmail.com นอกจากนี้สมาชิกฯ สามารถอ่านจุลสารฉบับออนไลน์ได้ที่ www.thalassaemia.or.th

ความสำเร็จของจุลสารฯ ฉบับนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ทุกท่านที่ได้สละเวลาเขียนบทความอันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิก คณะบรรณาธิการจุลสารฯยังมุ่งมั่นที่จะทำจุลสารฯ ให้มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสมาชิก เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ตอบปัญหาไขข้อข้องใจ และเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและผู้ปกครองตลอดไป

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย บริษัทโนวาริตส์ (ประเทศไทย) จำกัด และองค์การเภสัชกรรม ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำจุลสารฯ

พบกันใหม่ฉบับหน้า

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส

บรรณาธิการ